
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची नववी यादी 

  

  

  

महाराष्ट्र कवधानपररषद 
  

पाचवे (कहवाळी) अकधवेशन, २०२४ 
_____________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - २० 
  

_____________ 
  

राज्यातील कवद्यार्थयाांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्याबाबत 

  

(१) २१४३६ (०४-०१-२०२४) श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप, श्री.अकभकजत वांजारी, श्री.सतेज 

ऊर्फ  बांटी पाटील, श्री.राजेश राठोड, श्री.जयांत आसगाविर, श्री.सधुािर अडबाले, श्री.धीरज 

कलांगाडे : सन्माननीय उप मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राष्ट्रीय गनु्हवेिषयक प्रवस्द  ााले्या साांवययकी अहिालानसुार द शेात आत्महत्या करणाऱ्या 

विद्यार्थयाांपकैी ७० टक्के विद्यार्थी राज्यातील अस्याच ेतसचे गे्या काही िषाांम्ये आत्महत्या करणाऱ्या 

विद्यार्थयाांची सांयया िाढत अस्याच ेमाह ेसप्टेंबर, २०२३ म्ये िा त्यासमुारास वनद शशनास आले आह,े ह े

खरे आह ेकाय, 

 (२) अस्यास, राज्यातील विद्यार्थयाांची िाढती आत्महत्या ही वचांताजनक बाब असनू सद र आकडेिारीची 

द खल घेिनू राज्यातील विद्यार्थी आत्महत्या रोखण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात 

येत आह,े 

(३) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०८-०८-२०२४) : (१) ह ेखरे नाही. 

 राष्ट्रीय गनु्हवेिषयक साांवययकी अहिाल- २०२२ नसुार राज्यात सन २०२१ म्ये १८३४ ि सन 

२०२२ म्ये १७६४ विद्यार्थयाांनी आत्महत्या के्याची नोंद  आह.े सद र आकडेिारीनसुार विद्यार्थयाांच्या 

आत्महत्येच्या सांययेत सन २०२१ च्या तलुनते सन २०२२ म्ये एकूण ७० (३.८ टक्के) न े घट ााली 

आह.े  

(२) राज्यातील विद्यार्थयाांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबत खालील उपाययोजना करण्यात आ्या आहते :- 

(अ) शाळा ि महाविद्यालये येर्थे जाऊन विविध कायशक्रमाच ेआयोजन करण्यात येते तसचे विविध 

एनजीओ मार्श त विद्यार्थयाांच ेसमपुद शेन करण्यात येते. 

(आ) तज्ञ मांडळीची मद त घिेनू विद्यार्थयाांम्ये सकारात्मक भािना वनमाशण करण्यात येते. 

(इ) कायद वेिषयक ज्ञान, रॅगींग, व्यनमकु्ती इत्याद ीबाबत विद्यार्थयाशना जागरुक केले जाते. 

(ई) अनवुचत प्रकार वनद शशनास आ्यास त्याच ेमनपररितशन करण्यात यतेे. 
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(उ) विद्यार्थयाांनी तणिमकु्त राहण्याकरीता विविध कायशक्रमाांच े आयोजन करण्यात येते, 

उद ा.स्नहेसांमलेन ि सहली इ. 

(३) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

िोल्हापूर कजल्यातील बांधाऱ याांच्या झालेल्या दुरवस्थेबाबत 

  

(२) २२०२५ (०५-०१-२०२४) श्री.सतेज ऊर्फ  बांटी पाटील, श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप, 

श्री.जयांत आसगाविर, श्री.अकभकजत वांजारी, श्री.राजेश राठोड, श्री.धीरज कलांगाडे, श्री.सधुािर 

अडबाले, डॉ.प्रज्ञा सातव : सन्माननीय उप मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) को्हापरू वज्यात ३५२ पकैी बहूताांश बांधाऱ् याांची द रुिस्र्था ााली असनू प्रशासनान ेसमुारे २५ ते ३० 

बांधाऱ् याांच्या द रुुस्तीसाठी वज्हा वनयोजन सवमतीकडे ५ कोटी रुपयाांचा वनधी वमळािा यासाठी प्रस्ताि 

साद र केला आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, यासांद भाशत शासनान ेमावहती घेिनू या प्रस्तािाला मान्यता द िेनू बांधाऱ् याच्या द रुुस्तीबाबत 

कोणती कायशिाही अर्थिा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२६-०८-२०२४) : (१) होय, ह ेअांशत: खरे आह.े 

 जलसांपद ा विभागाांतगशत को्हापरू वज्यात एकूण ३०२ को.प.बांधारे असनू त्यापकैी बहुताांशी 

बांधाऱ्याांना द रुूस्तीची गरज आह.े 

 को्हापरू पाटबांधारे विभाग (उत्तर) को्हापरू या विभागाकडून १९ को.प.बांधाऱ्याांच्या 

द रुूस्तीसाठी रुपये ५.०९ कोटी इतका वनधी वज्हा िावषशक योजना सन २०२३-२४ अांतगशत मांजरुी ि 

प्रशासकीय मान्यता वमळणबेाबत वज्हा वनयोजन सवमती, को्हापरू याांचकेडे माह ेसप्टेंबर, २०२३ म्ये 

प्रस्ताि साद र करणेत आला आह.े तसचे को्हापरू पाटबांधारे विभाग (द विण) को्हापरू या विभागाकडून 

११ को.प. बांधाऱ्याांच्या द रुूस्तीसाठी रुपये ६.७९ कोटी इतका वनधी आपत्ती सौम्यीकरणाांतगशत वमळणेसाठी 

वज्हावधकारी, को्हापरू याांचकेडे माह ेनोव्हेंबर, २०२३ म्ये प्रस्ताि साद र केला आह.े 

(२) उक्त प्रकरणी सद र कामासाठी अद्यापपयांत वज्हा वनयोजन सवमती, को्हापरू याांचकेडून प्रशासकीय 

मान्यता अर्थिा वनधी उपलब्ध ााला नाही. तर्थावप, वसांचन ि वबगर वसांचन पाणीपट्टी िसलुीमधनू उपलब्ध 

ााले्या वनधीमधनू तातडीची द रुूस्ती आिश्यक असले्या काही को.प.बांधाऱ्याांच्या द रुूस्तीची काम े

िेविय स्तरािरून हाती घेण्यात आली आहते.  

(३) प्रश्न उद  ्भित नाही.  
___________ 

  

वैद्यिीय कशक्षण सांचालनालयातील आिृतीबांधातील वाढीव पदे मांजूर िरणेबाबत 

  

(३) २३०३८ (१२-०६-२०२४) श्री.सकतश चव्हाण, श्री.कवक्रम िाळे : सन्माननीय वैद्यिीय कशक्षण 

मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील िैद्यकीय वशिण ि आरोग्य विभाग ह ेद ोन विभाग सन १९७१ म्ये स्ितांि करण्यात आले 

असनू राज्यात केिळ ५ शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालये अवस्तत्िात होती, परांत ुसन २०२३ म्ये २५ 

शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालये अवस्तत्िात आली अस्याच ेमाह ेएवप्रल, २०२४ म्ये िा त्याद रम्यान 

वनद शशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, राज्यात ५ िैद्यकीय महाविद्यालये असताना िैद्यकीय सांचालनालयात सांचालकासह २०५ 

पद  े मान्य होती ि त्यापकैी र्क्त १०३ पद  े भरण्यात आली होती ि आता २५ शासकीय िैद्यकीय 

महाविद्यालये असनूही िैद्यकीय सांचालनालयात २०३ मांजरू पद ाांपकैी ७३ पद  ेभरलेली आहते तर १३० पद  े

ि सांचालकाच ेपद ही ररक्त आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) अस्यास, सद र २५ शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालयाचा कायशभार पाहण्यासाठी सांचालनालयातील 

ररक्त पद  ेतात्काळ भरािी ि सहसांचालक, अवतररक्त सांचालक, उपसांचालक, सहाय्यक सांचालक पद ासह 

कायाशलयीन कमशचाऱ् याांचा िाढीि पद ाचा आकृवतबांध तात्काळ मांजरू होण्यासाठी शासनान े कोणती 

कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नस्यास, विलांबाची कारणे काय ? 

  

श्री.हसन मुश्रीर् (२५-०६-२०२४) : (१) ह ेखरे आह.े  

(२) ह ेअांशत: खरे आह.े 

 िैद्यकीय वशिण ि सांशोधन सांचालनालयाच्या खदु्द आस्र्थापनिेर एकूण मांजरू २०३ पद ाांपकैी १३६ 

पद  ेभरलेली असनू ६७ पद  ेररक्त आहते. तसचे सांचालकाांच ेपद  ररक्त असनू अवतररक्त कायशभार सोपविण्यात 

आलेला आह.े 

(३) िैद्यकीय वशिण ि सांशोधन सांचालनालयाच े सिमीकरण करण्याच्या अनषुांगान े सांचालनालयाच्या 

स्तरािर आिश्यक नसलेली ५० पद  े व्यपगत करून ३३ निीन पद  े तसचे िेविय स्तरािर २ प्राद वेशक 

कायाशलये सरुू करण्यासाठी २८ निीन पद  े अशी एकूण ६१ निीन पद  े वनमाशण करण्यास शासन वनणशय 

वद नाांक ०६/१०/२०२१ अन्िये मान्यता द णे्यात आली आह.े त्यानसुार आयकु्त (िैद्यकीय वशिण) ह ेपद  

वनमाशण करून त्याांना िेविय स्तरािरील विभाग प्रमखु म्हणनू घोवषत करण्यात आले आह.े तसचे िेविय 

स्तरािर २ प्राद वेशक कायाशलये सह सांचालक याांच्या अवधपत्याखाली सरुू करण्यास मान्यता द णे्यात आली 

आह.े ररक्त पद  ेभरण्याची कायशिाही वनयमानसुार सरुू आह.े 

(४) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

छ्पती सांभाजीनगर येथील शासिीय ििफ रोग रुग्णालयात पेट सी. टी. स्िॅनची  

सुकवधा उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(४) २३०५६ (२२-०५-२०२४) श्री.सकतश चव्हाण, श्री.कवक्रम िाळे : सन्माननीय वैद्यिीय कशक्षण 

मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) छिपती सांभाजीनगर येर्थील शासकीय ककश रोग रुग्णालयात उपचारासाठी मराठिाड्यासह विद भश, 

खानद शे ि पविम महाराष्ट्रातील ि इतर १८ वज्यातील ककश रोग रुग्ण उपचारार्थश येत असनू सद र 

रुग्णालयात प्रवतवद नी समुारे ३०० रुग्णाांची तपासणी होऊन त्यापकैी ९० टक्के रुग्णाांच्या शरीरात आजार 
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वकती प्रमाणात पसरला आह े याच े वनद ान करण्यासाठी पटे सी.टी. स्कॅन करणे आिश्यक असत,े परांत ु

रुग्णालयात पटे सी.टी. स्कॅनची सवुिधा उपलब्ध नस्यान े रुग्णाची गैरसोय होत अस्याच ेमाह ेएवप्रल, 

२०२४ म्ये िा त्याद रम्यान वनद शशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, सद र रुग्णाना खाजगी वठकाणी पटे सी.टी. स्कॅन करणेसाठी रूपये २०,००० इतका खचश येत 

असनू सद र आवर्थशक द बुशल रुग्णाांच्या अडचणीमळेु त्याांना पटे सी.टी.  स्कॅन करणे शक्य होत नस्यान े

त्याांना आजारािरील उपचारार्थश मुांबई अर्थिा पणुे या मोठ्या शहरात जािे लागत आह,े ह े ही खरे आह े

काय, 

(३) अस्यास, सद र रुग्णालयात पी.पी.पी. तत्िािर पटे सी.टी. स्कॅन सरुु करण्यात येणार असनू ग्रामीण 

भागातील रुग्णाांना आवर्थशकदृष्टया ह ेपरिडणारे नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) अस्यास, पणुे येर्थील ससनू रुग्णालयाच्या धतीिर छिपती सांभाजीनगर येर्थील शासकीय ककश रोग 

रुग्णालयात पटे सी.टी.  स्कॅनची सवुिधा उपलब्ध करुन द णे्यासाठी शासनाकडून कोणती कायशिाही अर्थिा 

उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नस्यास, विलांबाची कारणे काय ? 

  

श्री.हसन मुश्रीर् (२६-०६-२०२४) : (१) होय. 

(२) ह ेअांशत: खरे आह.े 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) सद र सांस्रे्थस रुग्णवहताच्यादृष्टीन े पटे सी.टी.स्कॅनची सवुिधा उपलब्ध करुन द णे्याबाबतची कायशिाही 

सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

राज्यातील कजल्हा व तालुिा न्यायालयातील िमफचाऱ याांची रर पद पदे भरणेबाबत 

  

(५) २३०५९ (२२-०७-२०२४) श्री.सकतश चव्हाण, श्री.कवक्रम िाळे : सन्माननीय उप मुख् यमां्ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील वज्हा ि तालकुा न्यायालयातील लघलेूखक ि टांकलेखकाांची १६०० पद  े ररक्त असनू, 

कायशरत कमशचाऱ् याांची अपरुी सांयया अस्यान ेकमशचाऱ् याांिर कामाचा अवतररक्त ताण येत अस्याच ेमाह े

माचश, २०२४ म्ये िा त्याद रम्यान वनद शशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, वज्हा ि तालकुा स्तरािरील न्यायव्यिस्र्थेची कायशिमता िाढविण्यासाठी 
शासनान े वद नाांक ६ रे्ब्रिुारी, २०२४ रोजी पद वनवमशतीस मान्यता वद ली आह,े ह ेही खरे आह े
काय, 

(३) अस्यास, न्यायव्यिस्र्थेची कायशिमता िाढविण्याच े दृष्टीन े मान्य असलेली पद  े कधीपयांत भरण्यात 

येणार आहते, त्याबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१४-०८-२०२४) : (१) ह ेअांशतः खरे आह.े 

 राज्यातील वज्हा ि तालकुा न्यायालयातील लघलेूखक (श्रेणी-३) ि कवनष्ठ वलवपकाांची माह े

सप्टेंबर, २०२३ म्ये एकूण १६०० च्या आसपास पद  ेररक्त होती. सद रची ररक्त पद  ेभरण्यासाठीची भरती 

प्रवक्रया सरुु करण्यात आली असनू त्यासाठी वद नाांक ०४/१२/२०२३ रोजी जावहरात प्रवस्द  करण्यात 

आली आह.े 

(२) ि (३) होय. शासन वनणशय वद नाांक ०६/०२/२०२४ नसुार राज्यातील वज्हा न्यायाधीश, वद िाणी 

न्यायाधीश (िररष्ठ स्तर) ि वद िाणी न्यायाधीश (कवनष्ठ स्तर) या सांिगाशतील न्यावयक अवधकाऱ् याांची निीन 

२८६३ वनयवमत पद ,े तसचे, त्याांच्यासाठी सहाय्यभतू कमशचारीिृांद ाची ११०६४ वनयवमत पद  े वनमाशण 

करण्यास ि ५८०३ मनषु्ट्यबळाच्या मयाशद ते बाययांिणेद्वारे टप् प्याटप्प्यान ेसिेा घेण्यास सांबांवधत न्यायालय 

सरुु होण्याच्या वद नाांकापासनू मा.उच्च न्यायालयामार्श त कायशिाही करण्यास मान्यता वद ली आह.े 

 (४) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

बाबरगाव र्ाटा ते बाबरगाव (कज.छ्पती सांभाजीनगर) येथील रस्त्याचे िाम  

पूणफ िरण्याबाबत 

 (६) २३०६० (२२-०५-२०२४) श्री.सकतश चव्हाण, श्री.कवक्रम िाळे : सन्माननीय ग्रामकविास मां्ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) गांगापरू ते छिपती सांभाजीनगर (वज.छिपती सांभाजीनगर) रोडिरील बाबरगाांि र्ाटा (रा.मा.६५) ते 

बाबरगाांि (ग्रामा-८८) हा मयुय िाहतकुीचा रस्ता ४ वक.मी. लाांबीचा असनू बाबरगाांि पररसरातील १० 

गािाांमधील रवहिाशी या रस्त्यािरुन प्रिास करीत असनू सद र रस्त्याच ेखडीकरण ि मजबतुीकरणाच ेकाम 

१० िषाशपिुी करण्यात आले अस्यान े रस्त्याची द रूिस्र्था ाा्याची बाब माह े एवप्रल, २०२४ म्ये िा 

त्याद रम्यान वनद शशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, सद र रस्ता मयुयमांिी ग्रामसडक योजनतेांगशत समाविष्ट करण्यात आला असनूही अद्याप या 

रस्त्याच ेकाम प्रलांवबत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) अस्यास, उपरोक्त बाबरगाांि र्ाटा ते बाबरगाांि (ग्रामा-८८) या रस्त्याच े काम पणूश होण्याकरीता 

शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.कगरीश महाजन (१८-०६-२०२४) : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ि (३) राज्य महामागश ६५ ते बाबरगाि या ४.०० वक.मी. लाांबीच्या रस्त्यास मयुयमांिी ग्रामसडक 

योजनेंतगशत रुपये २२८.८६ लि इतक्या रकमचेी प्रशासकीय मान्यता अद ा करण्यात आली असनू सद रहू 

कामाची वनविद ा वद नाांक १५ माचश, २०२४ रोजी प्राप्त ााली आह.े मा.भारत वनिडणूक आयोगाच्या वद नाांक 

१६ माचश, २०२४ रोजीच्या आद शेान्िये लोकसभा सािशविक वनिडणकू-२०२४ घोवषत करण्यात आली, 

त्यास अनसुरून राज्यात आद शश आचारसांवहता लाग ूाा्यान ेत्यामळेु पढुील कायशिाही करता आली नाही. 

आचारसांवहता वशवर्थल ाा्यामळेु लिकरच काम हाती घेण्यात येईल. 

(४) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  



वि.प. ९ (6) 

श्रीके्ष् पांढरपूरचा कविास िरण्याबाबत 

  

(७) २३३५० (१८-०५-२०२४) श्री.श्रीिाांत भारतीय : सन्माननीय उप मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) िाराणसी येर्थील काशी विश्वनार्थ द िेस्र्थानच्या धतीिर श्रीिेि पांढरपरूचा विकास करण्याचा वनणशय 

शासनान ेघेतला असनू त्यानषुांगान े पांढरपरू विकास आराखड्यासांद भाशत मा.मयुयमांिी, महाराष्ट राज्य याांच े

अ्यितखेाली माह ेजानिेारी-रे्ब्रिुारी, २०२४ म्ये िा त्याद रम्यान एक बैठक आयोवजत करण्यात आली 

होती, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, सद रहू बैठकीत कोणत्या स्लागाराांनी पांढरपरू विकास आराखड्यासांद भशतील साद रीकरण 

केले ि त्यानषुांगान े या बठैकीत कोणते वनणशय घणे्यात आले, या बैठकीत घेण्यात आले्या वनणशयाांची 

अांमलबजािणी करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) अस्यास, याबाबतची कायशिाही वकती कालािधीत करणार आह,े तसचे याबाबत शासनाची वनवित 

भवूमका ि धोरण काय आह,े 

(४) नस्यास, विलांबाची करणे काय आहते ? 

  

श्री.अकजत पवार (१३-०८-२०२४) : (१), (२) ि (३) होय. 

 श्री िेि पांढरपरूचा विकास करण्यासाठी मा.मयुयमांिी महोद याांच्या अ्यितखेाली वद नाांक 

०६/०२/२०२४ रोजी बैठक पार पडली. सद र बैठकीत ३ ताांविक स्लागाराांनी साद रीकरण केले होते. 

(४) लाग ूनाही. 
___________ 

  

राज्यात ९ हजार मेगॉवॅट सौरऊजाफ कनकमफती िरण्याबाबत 

 (८) २३४८५ (२२-०७-२०२४) श्री.सतेज ऊर्फ  बांटी पाटील, डॉ.प्रज्ञा सातव, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.अकभकजत वांजारी, श्री.जयांत आसगाविर : सन्माननीय उप मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यात ९ हजार मगेॉिटॅ सौरऊजाश वनवमशती करण्यात येणार असनू त्याम्य े४० हजार कोटी रुपयाांची 

गुांतिणकू करण्यात यणेार अस्यान े शतेकऱ् याांना सौर ऊजाश पांपामळेु वद िसा िीज परुिठा करण्याच े

शासनाच ेधोरण आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, सौरकृषी िावहनी योजनते शतेकऱ् याांना १.२५ लाख रुपये प्रती हके्टरी िावषशक भाडे वद ल े

जाणार असनू सद र योजनचेी अांमलबजािणी अद्याप करण्यात आलेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) अस्यास, शतेकऱ् याांना सौर ऊजाश पांपामळेु वद िसा विज परुिठा करणारी सौरकृषी िावहनी योजना 

राबविण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात यते आह,े 

(४) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१६-०९-२०२४) : (१) ह ेअांशत: खरे आह.े शतेकऱ्याांना सौर ऊजाश िावहनीद्वारे 

वद िसा िीज परुिठा करण्याच्या उद्दशेान ेमयुयमांिी सौर कृषी िावहनी योजना २.० जाहीर केली आह.े या 

अवभयाांनातगशत समुारे ९२०० म.ेिॅ. िमतेच्या उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊजाश प्रक्पामळेु राज्यात विविध 

वज्याांम्ये विकें वतत प्द तीन ेअांद ाजे रुपये ४०,००० कोटींची गुांतिणकू अपवेित आह.े 
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(२) ह ेखरे नाही. 

(३) शतेकऱ्याांना वद िसा िीज परुिठा करण्यासाठी मयुयमांिी सौर कृषी िावहनी योजना-२.० वद नाांक 

०८/०५/२०२३ रोजी जाहीर करण्यात आली असनू त्याची अांमलबजािणी सरुू आह.े सद र योजनेंतगशत 

एमएसईबी सोलर अगॅ्रो पॉिर वलवमटेड (एमएसएपीएल) कां पनीला नोडल एजन्सी म्हणनू काम करण्यासाठी 

नमेणकू करण्यात आली आह.े एमएसईबी सोलर अॅग्रो पॉिर वलवमटेड कां पनी मार्श त १२४०० म.ेिॅ. 

िमतेकरीता वनविद ा जाहीर के्या असनू सद र वनविद ाांम्ये शासकीय जागा ि पाि खाजगी जागा प्रवस्द  

करण्यात आ्या. सद्य:वस्र्थतीत या वनविद ाांतगशत समुारे ९२०० म.ेिॅ. िमतेसाठी कायाशद शे द णे्यात आल े

आहते. 

(४) प्रश्र उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

राज्यातील २२ महानगरपाकलिाांिडे जलसांपदा कवभागाचा िोट्यवधी रिमेचा  

कनधी थकित असल्याबाबत 

  

(९) २३७१२ (२२-०७-२०२४) श्री.एिनाथराव खडसे : सन्माननीय उप मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील नगर, नावशक, जळगाि, सोलापरु, मालेगाि यासह २२ महानगरपावलकाांकडे जलसांपद ा 

विभागाच े१७३४ कोटी रुपये र्थवकत अस्याच ेमाह ेमाचश, २०२४ म्ये िा त्यासमुारास वनद शशनास आले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, उपरोक्त २२ महानगरपवलकाकडे जलसांपद ा विभागाच े र्थवकत रकमचे्या िसलूी करुन 

जलसांपद ा विभागास द णे्याबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२९-०८-२०२४) : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) सिश महानगरपावलका याांना शासन स्तरािर द णे्यात यणेाऱ्या अनदु ानातनू जलसांपद ा विभागाची 

पाणीपट्टी िसलुीची र्थकबाकी िळती करणेबाबत मयुय सवचि, महाराष्ट्र राज्य याांचसे्तरािर वद नाांक 

०३/०४/२०२४ रोजी बैठक आयोवजत करुन नगरविकास विभागास शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या 

अनदु ानातनू सद र र्थकीत पाणीपट्टी भरण्याकरीता आिश्यक सचूना मयुय सवचिाांमार्श त द णे्यात आ्या 

आहते. त्यानसुार पाठपरुािा सरुु आह.े  

 तसचे सिाशवधक र्थकीत पाणीपट्टी असले्या पणुे महानगरपावलकेस ि इतर सिश र्थकबाकी 

असले्या विभागाांच्या प्रमखुाांना अधशशासकीय पिाद्वारे र्थकीत पाणीपट्टी जमा करणबेाबत सवूचत करण्यात 

आले आह.े 

 (३) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

महात्मा रु्ले जन आरोग्य योजना राज्यात प्रभावीपणे अांमलबजावणी िरण्याबाबत 

(१०) २३७५१ (१२-०६-२०२४) श्री.सत्यजीत ताांबे : सन्माननीय सावफजकनि आरोग् य व िुटुांब 

िल् याण मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) महात्मा ज्योवतबा रु्ले जन आरोग्य योजनेंतगशत राज्यातील ९९९ रुग्णालयाांचा समािेश असला तरी 

राज्यातील अनके तालकु्याांम्ये या योजनेंतगशत मोर्त उपचार होणारे एकही रुग्णालय नस्याची बाब माह े

एवप्रल, २०२४ म्ये िा त्याद रम्यान वनद शशनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, सद र योजनमे्ये काही आजाराांिरील उपचार ि शस्त्रवक्रया वज्हा शासकीय रुग्णालयात 

करण्यात येतात, परांत ुग्रामीण भागातील अनके रुग्णाांना वज्हा रुग्णालयाांम्ये जाणे शक्य होत नस्यामळेु 

वज्हा शासकीय रुग्णालयातील राखीि आजार योजनतेील समाविष्ट सिश खाजगी रुग्णालयाांम्ये द खेील 

लाग ूकरािेत अशी मागणी लोकप्रवतवनधींनी शासनाकडे केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) अस्यास, राज्यातील सिश तालकु्याांम्ये या योजनेंतगशत मोर्त उपचार होणारे रुग्णालय असािे 

यासाठी आणखी ५०० रुग्णालयाांचा योजनते समािेश करािा, योजनते समाविष्ट रुग्णालयाांच्या द रात 

सधुारणा करण्यात यािी अशी मागणी लोकप्रवतवनधींनी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) अस्यास, उपरोक्त मागण्याांबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

डॉ. तानाजी सावांत (२६-०६-२०२४) : (१) अांशत: खरे आह.े  

 राज्यातील एकूण ३५८ तालकु्याांपकैी या योजनेंतगशत एकही रुग्णालय कायशरत नसलेले १३७ 

तालकेु आहते.  

(२), (३) ि (४) यासांद भाशत मा.लोकप्रवतवनधींच ेवनिेद न प्राप्त ाालेले नाही, तर्थावप, मा.लोकप्रवतवनधींच्या 

सद र मागणीची उवचत नोंद  घतेली असनू या बाबत सांबांवधताांना सचूना वद ्या आहते.  

(५) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

राज्यातील िृषी कसांचन, घरगुती व औद्योकगि प्रयोजनाथफ वापरल्या जाणाऱया पाण्यासाठी 

ठोि जल दराचे पुनकवफलोिन व सुधारणा िरण्याबाबत 

  

(११) २३८७२ (२२-०७-२०२४) श्री.सतेज ऊर्फ  बांटी पाटील : सन्माननीय उप मुख् यमां्ी पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील कृषी वसांचन घरगतुी ि औद्योवगक प्रयोजनार्थश िापर्या जाणाऱ्या पाण्यासाठी ठोक जल 

द राच े पनुविशलोकन ि सधुारणा करण्यासांद भाशत महाराष्ट्र जलसांपत्ती वनयमन प्रावधकरण याांनी वद नाांक           

२ रे्ब्रिुारी, २०२४ रोजी िा त्यासमुारास पररपिक प्रवस्द  केले अस्याच ेवनद शशनास आले आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) अस्यास, या पररपिकानसुार खाजगी उपवसांचन योजनकेरीता िेिधारकाला जलद र प्रिाही 

वसांचनाच्या द रानसुार आकारणी करण्याबाबत माह े जनू, २०२५ पयांत सिलत द णे्यात आली असनू 

स्िखचाशन ेपाईपलाईन टाकून खाजगी उपसा वसांचनाचा िापर करणाऱ्याांना घनमापन मीटर प्द तीन ेजल द र 

लाग ूकरणे अन्यायकारक आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) अस्यास, खाजगी उपसावसांचन योजना राबविण्याऱ्या शतेकऱ्याांना यामधनू िगळण्यात यऊेन 

पिूीप्रमाणे जल द र आकारणी करण्यात यणेार आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२६-०८-२०२४) : (१) होय.  

(२) ि (३) खाजगी उपसा वसांचन योजनमे्ये पाणी उपसा करण्यापासनू ते शतेापयांतची पायाभतू सवुिधा ि 

सामग्री ही त्याांची िैयवक्तक खाजगी स्िरुपाची अस्यान ेप्रिाही वसांचनासाठीच ेद र खाजगी उपसा वसांचन 

योजनसेाठी लाग ूके्यान ेयाबाबत खाजगी उपसा वसांचन लाभार्थयाांम्ये असांतोष आह.े 

 मा.लोकप्रवतवनधी, खाजगी उपसा वसांचन सांस्र्थाांकडून केली जाणारी विनांती ि लोकभािना 

विचारात घेऊन, खाजगी उपसा वसांचन योजना पाणीपट्टी आकारणी ि िसलुी अांमलबजािणीच्या विविध 

अडचणी द रू करण्यासाठी खाजगी उपसा वसांचन योजनाकरीता स्ितांि िेिाधाररत द र द णे्याची बाब 

सद्य:वस्र्थतीत शासनाच्या विचाराधीन आह.े माि तोपयांत खाजगी उपसा वसांचन लाभार्थयाांना वद लासा म्हणनू 

शासनान ेवद नाांक २६/०६/२०२४ च्या पिान्िय,े खाजगी उपसा वसांचन योजनचे ेद र प्रिाही वसांचन योजनचे्या 

द राच्या अनजेु्ञय द राच्या अनषुांगान ेआकारण्यास सद्य:वस्र्थतीत स्र्थवगती वद ली आह.े 

(४) प्रश्न उद  ्भित नाही.  
___________ 

  

पातुर (कज.अिोला) तालुक्यातील स्वच्छ भारत कमशन अांतगफत बाांधलेली शौचालये 

पाणीपरुवठा अभावी बांद असल्याबाबत 

 (१२) २३९१५ (१७-०६-२०२४) श्री.अमोल कमटिरी, श्री.कवक्रम िाळे, श्री.सकतश चव्हाण : 

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) पातरु (वज.अकोला) तालकु्याम्ये स्िच्छ भारत वमशन अांतगशत तसचे पांधराव्या वित्त आयोगाच्या ि 

मनरेगाच्या मा्यमातनू बाांधण्यात आलेली ५९ सािशजवनक शौचालयाना पाण्याची सवुिधा उपलब्ध होऊ न 

शक्यान े सद रील शौचालये बांद  असनू ५७ ग्रामपांचायतीपकैी १३ गािाांत ग्रामपांचायतीच्या स्ितांि 

पाणीपरुिठा योजनेंतगशत पाण्याची सवुिधा उपलब्ध अस्यान े येर्थील सािशजवनक शौचालये सरुु असनू 

उिशररत गािाांत ही योजना कायाशवन्ित न ाा्यान े एका शौचालयाकरीता शासनान े रुपये ४ लाख इतका 

केलेला खचश िाया जात असनू येर्थील ग्रामस्र्थाांची गैरसोय होत अस्याच े माह े म,े २०२४ म्ये िा 

त्याद रम्यान वनद शशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, उक्त प्रकरणी सािशजवनक शौचालयाांना पाणीपरुिठा सरुळीत होण्यासाठी शासनान ेकोणती 

कायशिाही अर्थिा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.गुलाबराव पाटील (०१-०७-२०२४) : (१), (२) ि (३) ह ेअांशत: खरे आह.े 

 स्िच्छ भारत वमशन (ग्रा) अांतगशत सािशजवनक शौचालयाकरीता रुपये ३.०० लि (रुपय े

२,१०,०००/- स्ि.भा.वम (ग्रा) ि रुपये ९०,०००/- १५िा वित्त आयोग) इतका वनधी अनजेु्ञय आह.े 

ता.पातरु, वज.अकोला येरे्थ एकूण ५९ सािशजवनक शौचालये मांजरू असनू, त्यापकैी ५२ सािशजवनक 

शौचालयाांच ेबाांधकाम पणूश ााले असनू, ७ सािशजवनक शौचालयाांच ेकाम सरूू आह.े 

 बाांधकाम पणूश केले्या ५२ सािशजवनक शौचालयाांपकैी, ३७ सािशजवनक शौचालयाांना पाण्याची 

सवुिधा उपलब्ध आह े ि उिशररत १५ सािशजवनक शौचालयाांना पाण्याची सवुिधा उपलब्ध करून 

द णे्याकरीता सांबांवधत ग्रामपांचायतींना वज्हा पररषद  स्तरािरून सचूना द णे्यात आ्या आहते, त्यानसुार नळ 

जोडणीच ेकाम प्रगतीपर्थािर आह.े 
___________ 
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खाांबोरा प्रादेकशि पाणीपुरवठा (कज.अिोला) योजनेंतगफत गावाांना  

अकनयकमत पाणीपुरवठा होत असल्याबाबत 

  

(१३) २३९१६ (१८-०६-२०२४) श्री.अमोल कमटिरी, श्री.कवक्रम िाळे, श्री.सकतश चव्हाण : 

सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मा्ं ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) खाांबोरा (ता.वज.अकोला) येर्थील प्राद वेशक पाणीपरुिठा योजनेंतगशत येणाऱ्या निर्थळ, खेकडी, 

पाररतिाडा, आगर, पाळोद ी, गोिा ि कां चनपरू आवद  गािाांना आठिडाभरातनू एकद ा पाणीपरुिठा केला 

जात असनू सहा मवहनाांपासनू पाणीपरुिठा बांद  अस्याच ेमाह ेम,े २०२४ म्ये िा त्याद रम्यान वनद शशनास 

आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, नागरीकाांना टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यािे लागत असनू टँकरद्वारे वमळणारे पाणी ह े

अवनयवमत ि द वूषत, खारे अस्यान े ग्रामस्र्थाांना अनके लहान मोठ्या आजाराांचा सामना करािा लागत 

आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) अस्यास, उपरोक्त प्रकरणी पाणीटांचाई द रू करण्याकरीता शासनान े कोणती उपाययोजना केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.गुलाबराव पाटील (०५-०७-२०२४) : (१) होय, ह ेअांशत: खरे आह.े माह ेएवप्रल ि म ेमवहन्याम्ये 

अिकाळी िारा ि पाऊस ाा्यामळेु तसचे खाांबोरा हडेिक्सश जिळ मोठे वलकेज ाा्यामळेु पाणीपरुिठा 

करण्यास विलांब ाालेला आह.े 

(२) ि (३) नाही, ह ेखरे नाही. 

उन्हाळ्याम्ये योजनमेधील समाविष्ट गािाांकडून अन्य उपाययोजना तर्था टँकसशची कोणत्याही 

प्रकारची मागणी करण्यात आली नस्यान ेसांभाव्य पाणी टांचाई कृती आराखड्यात योजनमेधील गािाांचा 

समािेश करण्यात आला नाही. सद र प्राद वेशक पाणीपरुिठा योजनमेधनु वनयमीत पाणीपरुिठा करण्यासाठी, 

योजनचे े जल जीिन वमशन अांतगशत रेरोर्ीटींगच े काम प्रगतीपर्थािर असनू, जिळपास ७५% काम पणूश 

ााले आह.े योजनचे ेकाम पणूश ाा्यािर समाविष्ट गािाांना वनयमीत पाणीपरुिठा होऊ शकेल. 

(४) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

िोिणातील आठ समुद्र किनाऱयावरील आनांद िुट्या प्रिल्प िायाफकन्वत िरण्याबाबत 

  

(१४) २३९१८ (१७-०६-२०२४) श्री.अमोल कमटिरी, श्री.कवक्रम िाळे, श्री.सकतश चव्हाण : 

सन्माननीय पयफटन मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्य शासनान ेकोकणातील चार वज्यातील आठ समतु वकनाऱ्यािरील पयशटन विकासाला चालना 

द णे्यासाठी गोव्याच्या धतीिर कोकणातील समतुवकनाऱ्यािर आनांद कुट्या (बीच शकॅ्स) प्रक्प प्रायोवगक 

तत्िािर राबविण्याचा वनणशय शासनान ेसन २०२० म्ये िा त्याद रम्यान घेतला असनू गत तीन िषाशपासनू 

सद र प्रक्पाची अांमलबजािणी न ाा्यामळेु शासनाच्या पयशटन िाढीचा हते ू सर्ल ााला नस्याच े

वद नाांक २ म,े २०२४ रोजी िा त्यासमुारास वनद शशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) अस्यास, िसोली ि वद िेआगार (वज.रायगड) या द ोन समतु वकनारी शासनाच्या जागा भाड्यान ेद ऊेन 

सरुुिातीला सद र पायलट प्रोजेक्ट राबविला जाणार होता, परांत ु गत तीन िष े होऊनही त्यास चालना 

वमळालेली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) अस्यास, उक्त प्रक्प कायाशवन्ित करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही िा उपाययोजना केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.कगरीश महाजन (०३-०७-२०२४) : (१) कोकणातील ४ वज्यातील ८ समतुवकनारी चौपाटी 

िेिािरील वनवित केले्या स्र्थानाांिर चौपाटी कुटी उभारण्याच े धोरण राबविण्यास शासनान े वद नाांक 

१७/०८/२०२० च्या शासन वनणशयान्िये मान्यता वद ली आह.े 

(२), (३) ि (४) बीच शकॅ्स प्रक्प कायाशवन्ित करण्यासाठी मौजे िरसोली, ता.अवलबाग, वज.रायगड ि 

मौ.वद िे आगार, ता.श्रीिधशन, वज.रायगड येर्थील जागचेी वनिड करण्यात आली. सहायक सांचालक, 

नगररचना, रायगड अवलबाग याांनी वद नाांक २६/०४/२०२२ रोजी मौ.िरसोली, ता.अवलबाग, वज.रायगड 

येर्थील सिे नां.वह.नां.६-१ अ (सांपणूश) मांजरू मुांबई महानगर प्राद वेशक योजननेसूार “िन िापर” विभागाम्ये 

समाविष्ट अस्यामळेु प्रस्तावित वबच शकॅ्स ि इतर बाांधकाम अनजेु्ञय होणार नस्याबाबत कळविले आह.े 

 मौ. वद िेआगार, ता.श्रीिधशन येर्थील स.नां.७९६ प्रस्तावित वबच शकॅ्स ि इतर बाांधकाम CRZ 

बावधत िेि िगळता उिशररत िेिाम्ये अनजेु्ञय असनू, याबाबत महाराष्ट्र वकनारपट्टी िेि व्यिस्र्थापन 

प्रावधकरण (MCZMA) याांची मान्यता प्राप्त करुन घेण्याची कायशिाही सरुु आह.े 
___________ 

  

ठाणे-बेलापूर औद्योकगि पट््टयातील वृक्षतोड कनणफय रद्द िरण्याबाबत 

 (१५) २३९५४ (१८-०६-२०२४) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय उद्योग मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) ठाण-ेबेलापरू औद्योवगक िसाहतीमधील पािण े येर्थील रासायवनक उद्योग पट््टयाम्ये प्रद षूण 

रोखण्यासाठी खाजगी कां पनीमार्श त भखूांड क्र. ७ िर लािण्यात आलेले २०० ििृ एम.आय.डी.सी कडून 

प्रक्पग्रस्ताांना भखूांड िाटप करण्यासाठी तोडण्याचा वनणशय घेत्याची बाब माह ेएवप्रल, २०२४ म्ये िा 

त्याद रम्यान वनद शशनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, सद र औद्योवगक पट््टयाम्ये अनके रासायवनक ि परेोवलयम पद ार्थाांच्या कां पन्या 

अस्यामळेु येरे्थ नागरी िसाहत उभारण्यात आ्यास प्रद षुणामळेु नागररकाांच्या आरोग्याचा गांभीर प्रश्न 

वनमाशण होणार आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) अस्यास, उपरोक्त हररत पट््टयातील ााडे तोडण्याचा वनणशय घणे्यात आ्यान ेपयाशिरणिाद ी सांस्र्थाांनी 

मा.मयुयमांिी याांच्याकडे लेखी तक्रार करुन ििृतोड र्थाांबविण्याची मागणी केली आह,े ह े ही खरे आह े

काय, 

(४) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े निी मुांबईतील शहरी भागात प्रक्पग्रस्ताांना चाांग्या वठकाणी 

भखूांड उपलब्ध करुन त्याांच े पनुिशसन करुन सद र भखूांडािरील ााडे तोडण्याबाबतचा एम.आय.डी.सी. 

प्रशासनाकडून घेतलेला वनणशय रद्द होणेबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात यते आह,े 

(५) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.उदय सामांत (२८-०६-२०२४) : (१) “एमआयडीसीच्या ठाणे-बेलापरू औद्योवगक पट््टयातील पािण े

येर्थील एकमिे मोकळया जागेतील तब्बल २०० ााडे प्रक्पग्रस्ताांच्या भखूांड तयार करण्यासाठी तोडण्यात 

येणार अस्यान े त्यास पयाशिरणपे्रमींनी नाराजी व्यक्त केली असनू, पयाशिरणिाद्याांनी मा.मयुयमांिी 

महोद याांकडे तक्रार केली आह े “अशा आशयाची बातमी द .ै निशक्ती ितृ्तपिाम्ये वद नाांक ३१ माचश, 

२०२४ रोजी प्रकावशत ााली होती. 

(२), (३) ि (४) भखूांड क्र.ओएस-७ म्ये, भखूांड क्र. पीएपी-सी-१२९ या ३००.०० चौ.मी.भखूांडाच े

आरेखन करुन िाटप केले आह.े िरील बातमीच्या अनषुांगान े भखूांड क्र. पीएपी-सी-१२९ ची मऔवि 

महामांडळाच्या प्रवतवनधींनी पाहणी केली असता सद रील भखूांडािरील कोणत्याही प्रकारची ााडे तोडण्यात 

आलेली नस्याच ेवद सनू आले आह.े 

 िरील बातमी प्रवस्द  होण्यापिूी भखूांड क्र.पीएपी-सी-१२९ ची पाहणी करुन भखूांडािर असणाऱ्या 

ििृ/ााडे याांच े सांययेबद्दल ि विनापरिानगी न तोडणेबाबत मऔवि महामांडळामार्श त वद नाांक 

२८/०३/२०२४ रोजीच्या पिान्िये भखूांडधारकास सवुचत करण्यात आले आह.े  

 तसचे सद र भखूांडािरील प्रक्पग्रस्ताांच्या भखूांडाकरीता २०० ााडे तोडण्याबाबतचा कोणताही 

प्रस्ताि मऔवि महामांडळास प्राप्त ााला नसनू, ििृ तोडणेबाबत कुठलीही बाब मऔवि महामांडळाकडे 

प्रस्तावित नाही.  

(५) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

गँ्रटरोड, मुांबई येथील सांक्रमण कशबीरातील रकहवाशाांचे भाडे कविासिाने  

थिकवले असल्याबाबत 

  

(१६) २३९६० (३०-०६-२०२४) श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय गृहकनमाफण मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) ग्रँट रोड, मुांबई येर्थील वशतल इस् टेट, गरुुनानक माकेट तसचे द ाद र पविम भिानी शांकर रोड िरील 

वसद्धी चाळ येर्थील रवहिाशाांच ेसांक्रमण वशबीराच ेभाडे विकासकान ेर्थकविले अस्याच ेमाह ेमाचश, २०२४ 

म्ये िा त्याद रम्यान वनद शशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस् यास, सद र विकासक गरुुनानक माकेट मधील रवहिाशाांना िास द ऊेन जागा ररक्त करण् यासाठी 

तगाद ा लाित अस् याची तक्रार रवहिाशाांनी केली असनू विकासकान े माह े जनू, २०२१ पासनू ते 

आजतागायत वशतल इस् टेट येर्थील इमारतीच् या पनुविशकासाच े कामास विलांब केला ि त्यािर बहृन् मुांबई 

इमारत आवण द रुुस् ती मांडळान े वद नाांक ०२ वडसेंबर, २०२२ पयांत कोणतीही कायशिाही केली नस्याच े

वनद शशनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) अस् यास, उपरोक् त रवहिाशाांनी केले् या तक्रारी सांद भाशत बहृन् मुांबई इमारत द रुुस् ती आवण पनुशरचना 

मांडळान ेसनुािणी घेतली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) अस् यास, उपरोक्त प्रकरणी रवहिाशाांच ेसांक्रमण वशबीराच ेभाडे वमळण्याबाबत तसचे बहृन् मुांबई इमारत 

आवण द रुुस् ती मांडळािर शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण् यात येत आह,े 

(५) नस् यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.अतुल सावे (०३-०७-२०२४) : (१) अांशत: खरे आह.े 

(२) काही रवहिाशाांच ेपनुविशकासास असलेले असहकायश तसचे मा.उच्च न्यायालयाम्ये द ाखल केले्या 

यावचकाांमळेु पनुविशकासास विलांब ाा्याच े वद सनू येत.े नगरविकास विभागाच्या मान्यतेन े मुांबई इमारत 

द रुूस्ती ि पनुरशचना मांडळातरे् ३३(९) अांतगशत समहु प्द तीन ेपनुविशकासाम्ये रुपाांतर करण्याबाबत वद नाांक 

०१/०२/२०२३ रोजीच्या पिान्िये तत्ित: मांजरूी वद ली आह.े 

(३) ग्रॅटरोड मुांबई येर्थील वशतल इस्टेट, गरुुनानक माकेट या इमारतीम्ये ४ भाडेकरु / रवहिाशाांनी वद नाांक 

०२/११/२०२३ ि वद नाांक ०४/०४/२०२४ रोजी केले्या तक्रारीच्या अनषुांगान े विकासकान े वद नाांक 

२१/०६/२०२४ रोजी मांडळास खलुासा साद र केला आह.े सद र खलुाशाच्या अनषुांगान े म्हाडामार्श त 

कायशिाही करण्यात येत आह.े 

(४) मुांबई ग्रॅ ांटरोड येर्थील प्रर्थम टप्प्यात तोडण्यात आले्या इमारतीमधील भाडेकरु/रवहिाशी याांना वनयवमत 

भाडे अद ा करण्यात येत आह.े कोरोना सार्थीचा काळ िगळता बहुताांश भाडेकरूां ना वनयवमत भाडेवितरण 

करण्यात येत आह.े  

तसचे द ाद र पविम येर्थील भिानी शांकर मागाशिरील वस्द ी चाळ, वसताराम चाळ ि अमतृ चाळ 

येर्थील बहुताांश भाडेकरुां ना भाडे अद ा करण्यात आले असनू उिशरीत भाडेकरुां नी र्थकीत भाड्यासाठी 

विकासका विरु्द  मा.उच्च न्यायालयात यावचका द ाखल केली आह.े  

(५) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

राज्य दांतवैद्यि पररषद आकण सांयु पद दांतवैद्यि पररषदाांची स्थापना िरण्याबाबत 

  

(१७) २४००० (२०-०७-२०२४) श्री.राजहांस कसांह, श्री.वसांत खांडेलवाल, श्री.सत्यजीत ताांबे : 

सन्माननीय वैद्यिीय कशक्षण मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) राष्ट्रीय िैद्यकीय आयोगाच्या धतीिर राष्ट्रीय द ांत आयोग तयार करण्यात आला असनू राज्यात त्याची 

अांमलबजािणी करण्यासाठी िैद्यकीय वशिण आयकु्ताांच्या अ्यितखेाली सवमती स्र्थापन करण्यात आली 

अस्याच ेमाह ेमाचश, २०२४ म्ये िा त्याद रम्यान वनद शशनास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, सद्य:वस्र्थतीत अवस्तत्िात असलेली भारतीय द ांत पररषद  (डेंटल कौवन्सल ऑर् इांवडया) रद्द 

करण्यात आली असनू त्या जागी राष्ट्रीय द ांत आयोगामार्श त काम करण्यात येणार आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) अस्यास, राज्यात उक्त कायद ा लाग ू ाा्यापासनू राज्य द ांतिैद्यक पररषद  आवण सांयकु्त द ांतिैद्यक 

पररषद ाांची स्र्थापना करणे अवनिायश आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) अस्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते,  

  

श्री.हसन मुश्रीर् (०४-०९-२०२४) : (१) होय, ह ेखरे आह.े िैद्यकीय वशिण ि औषधी तव्ये विभागाच्या 

वद नाांक १५/०३/२०२४ रोजीच्या शासन वनणशयान्िये आयकु्त, िैद्यकीय वशिण ि सांशोधन, मुांबई याांच्या 

अ्यितखेाली सवमती गठीत करण्यात आलेली आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े  
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(३) अांशत: खरे आह.े राष्ट्रीय द ांत आयोग अवधवनयम, २०२३ मधील कलम २९ नसुार राज्यात राज्य द ांत 

पररषद  स्र्थापन करणे आिश्यक आह.े तर्थावप, उक्त अवधवनयमातील कलम २९ च्या पोटकलम (७) म्ये 

द ोन वकां िा अवधक राज्ये कराराद्वारे एकि यऊेन सांयकु्त राज्य द ांत पररषद  स्र्थापन करू शकतात. तर्थावप, 

सांयकु्त द ांतिैद्यक पररषद  स्र्थापन करणे अवनिायश नाही. 

(४) सद र अवधवनयमाची राज्यात अांमलबजािणी करण्याच्या अनषुांगान े विभागाच्या वद नाांक 

१५/०३/२०२४ रोजीच्या शासन वनणशयान्िये आयकु्त, िैद्यकीय वशिण ि सांशोधन, मुांबई याांच्या 

अ्यितखेाली सवमती गठीत करण्यात आलेली आह.े सद र सवमतीमार्श त उक्त अवधवनयमाच्या कलम २९ 

ि कलम ४८ मधील तरतदू ी विचारात घेऊन वनयमाांचा मसदु ा तयार करण्याची कायशिाही सरुू आह.े 

(५) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

राज्यातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता कवभागाच्या िचरा िुां डीच्या साकहत्य खरेदीच्या 

 कनकवदा प्रकक्रयेमध्ये अकनयकमतता झाल्याबाबत 

  

(१८) २४००८ (१७-०६-२०२४) श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मां्ी 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्याच्या पाणीपरुिठा ि स्िच्छता विभागाकडून कचरा कुां डीच्या सांद भाशतील सावहत्य खरेद ी 

करण्याची वनविद ा मावहती तांिज्ञान विभागाच्या कामकाजाशी सांबांवधत असले्या कां पन्याांना द णे्यात 

आ्याची बाब माह ेमाचश, २०२४ म्ये िा त्याद रम्यान वनद शशनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, सद र वनविद ा प्रवक्रयेम्ये सहभाग घेणाऱ्या कां पन्याांपकैी वमवनटेक वसस्टीम इांवडया 

प्रा.वल.नावशक ि नाईस कॉम्यटुर, नावशक या कां पन्या एकाच व्यक्तीच्या नािे असनू या तीनही कां पन्याच्या 

जी.एस.टी. नोंद णी कायाशलयाचा पत्ता द खेील एकाच इमारतीत अस्याची नोंद  आह,े तसचे इांडूसपाकश  

इांटरनशॅनल प्रा.वल., मुांबई, ऐज्यसु्पाकश  इांटरनशॅनल प्रा.वल., मुांबई ि श्री.व्यांकटेश पॉली मो्ड या तीन 

कां पन्याांचा आवर्थशक व्यिहार साांभाळणारी व्यक्ती एकच अस्याच ेवनद शशनास आले आह,े ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) अस्यास, उक्त कां पन्याांनी शासनाच्या इतर विभागाम्येसु् द ा सांगणक टॅब ि इतर सावहत्य खरेद ी 

प्रवक्रयेम्ये सहभाग घतेलेला असनू विभागाच ेअवधकारी ि कां पनीच्या अवधकाऱ्याांशी असले्या आवर्थशक 

सांगनमतामळेु या पाच कां पन्याांपकैी एका कां पनीला वनविद ा वमळण्यासाठी वनविद चे्या अटी ि शती म्ये 

बद ल करण्यात आ्यान े याम्ये शासनाच्या वनधीचा मोठ्या प्रमाणात गैरव्यिहार ाा्यान े वनविद ा 

प्रवक्रयेची चौकशी विशषे तपास पर्थकामार्श त करण्याची मागणी लोकप्रवतवनधींनी मयुय सवचिाांकडे वद नाांक 

१ माचश, २०२४ म्ये िा त्यासमुारास केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) अस्यास, सद र पाच कां पन्याांपकैी एका पाि ााले्या कां पनीला वनविद ा द णे्यात येत असनू पाि 

ाालेली कां पनी एकि प्द तीमळेु (Cartel system) इतर कां पन्याांकडून सावहत्य खरेद ी करुन त्यातनु 

वमळालेला नर्ा हा इतर सहभाग घतेले्या कां पन्याांच्या बँकेच्या खात्यािर हस्ताांतररत करीत अस्याच े

वनद शशनास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(५) अस्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करून त्याअनषुांगान ेसद र वनविद ा प्रवक्रयेम्ये शासनाच्या 

अटी ि शती ांम्ये कां पनीला वनविद ा वमळण्यासाठी बद ल करण्यात आ्यान े सद र वनविद ा रद्द करुन या 

कां पन्याांना काळ्या याद ीत समािेश करुन द ोषी अवधकारी ि कमशचारी याांच्यािर गनु्ह ेद ाखल करण्याबाबत 

कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.गुलाबराव पाटील (२४-०६-२०२४) : (१) ह ेखरे नाही. 

 माि, पाणीपरुिठा ि स्िच्छता विभागामार्श त राबविण्यात येणाऱ् या कचरा कुां डी वनविद ा प्रवक्रयेच्या 

अनषुांगान े मा.विरोधी पिनतेा, महाराष्ट्र विधानपररषद  याांनी वद नाांक ०१ माचश, २०२४ रोजी मा.मयुय 

सवचि, महाराष्ट्र राज्य याांच्याकडे वनिेद न साद र केले आह.े  

 कचरा कुां डी वनविद ा प्रवक्रया ही द र करार वनवित करण्याच्या अनषुांगान ेसांपणूशत: शासनाच्या “जेम 

पोटशल” िरून पारद शशकपणे राबविण्यात आली आह.े वनविद तेील अटी ि शतीनसुार कचरा कुां डी वनविद ा 

प्रवक्रयेम्ये, कचरा कुां डी उत्पाद क वकां िा उत्पाद क कां पन्याांच ेअवधकृत परुिठाद ार सहभाग घिे ूशकतात.  

(२) नाईस कॉम्यटुर, नावशक या सांस्रे्थन ेवनविद ा प्रवक्रयेम्ये भाग घेतलेला नसनू, वमवनटेक वसस्टीम इांडीया 

प्रा. वल. नावशक याच कां पनीन े वनविद ा प्रवक्रयेम्ये सहभाग घेत्यान,े द ोन्ही कां पन्याच े कायाशलय ि 

जी.एस.टी. नोंद णी कायाशलय एकाच इमारतीम्ये आहते वकां िा कस,े याबाबत या विभागाकडे मावहती 

उपलब्ध असण्याचा प्रश्न उद  ्भित नाही. तसचे, इांडूसपाकश  इांटरनशॅनल प्रा.वल., मुांबई, या नािाच्या 

सांस्रे्थन/ेकां पनीन ेवनविद ा प्रवक्रयेत सहभाग घतेलेला नाही. 

तर्थावप, या विभागाांतगशतच्या वनविद ा प्रवक्रयते सहभाग घतेले्या एज्यसू्पाकश  इांटरनशॅनल प्रा. वल., 

मुांबई ि श्री.व्यांकटेश पॉली मो्ड, छिपती सांभाजीनगर या सांस्र्थाांच े जी.एस.टी. नांबर, पत्ता, 

मालक/डायरेक्टर इत्याद ी ह ेसिश िेगिेगळे आहते.  

(३), (४) ि (५) लोकप्रवतवनधींनी वद नाांक ०१ माचश, २०२४ च्या समुारास मा.मयुय सवचि, महाराष्ट्र राज्य 

याांच्याकडे कचरा कुां ड्याबाबत करण्यात आले्या वनविद ा प्रवक्रयेची चौकशी करण्याची मागणी केलेली 

होती, ह ेखरे आह.े 

 कचरा कुां डी वनविद ा प्रवक्रया ही द र करार वनवित करण्यासाठी करण्यात आलेली असनू, 

राज्यस्तरािरून खरेद ीची कोणतीही प्रवक्रया होणार नाही. प्रस्ततू वनविद ा प्रवक्रया सांपणूशत: शासनाच्या “जेम 

पोटशल” िरून करण्यात आलेली आह.े तसचे १० वल. कचरा कुां डी वनविद ते एकूण १२ वनविद ाधारक 

सहभागी ाालेले होते, त्यापकैी ५ वनविद ाधारक पाि ठरले होते ि ८० वल. कचरा कुां डी वनविद ा प्रवक्रयेत 

एकूण ११ वनविद ाधारकाांपकैी ५ वनविद ाधारक पाि ठरलेले होते. यामळेु, व्यापक स्पधाश ाालेली असनू, 

कोणत्याही विवशष्ठ कां पन्याना वनविद ा वमळण्याच्यादृष्टीन े अटी ि शती ठेिण्यात आ्या नस्याच े स्पष्ट 

होते.  

 तसचे वनविद मेधील अटी शती ांचा समािेश करताना कें त शासनाच्या General Finance Rule 

२०१७, Manual of procurement of Goods ि उद्योग, ऊजाश ि कामगार विभाग, शासन वनणशय 

वद नाांक ०१ वडसेंबर, २०१६ मधील वनद शेाांच े पालन करण्यात आले आह.े त्यामळेु कोणत्याही पाि 

कां िाटद ारास कामापासनू िांवचत ठेिले नस्याच ेस्पष्ट होत आह.े त्यामळेु वनविद ा प्रवक्रयेची चौकशी विशषे 

तपास पर्थकामार्श त करण्याची आिश्यकता नाही.  
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 सबब, कां पन्याांना काळ्या याद ीत टाकणे िा अवधकारी/कमशचारी याांच्यािर कारिाई करण्याचा प्रश्न 

उद  ्भित नाही.  

(६) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

राज्यातील ग्रामीण व उपकजल्हा रुग्णालयात डायकलसीस िें दे्र उभारण्याबाबत 

  

(१९) २४०४२ (१८-०६-२०२४) श्रीमती उमा खापरे, श्री.प्रसाद लाड, प्रा.राम कशांदे : सन्माननीय 

सावफजकनि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मां्ी पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) सािशजवनक आरोग्य विभागाच्या अवधपत्याखालील येणाऱ्या परॅ्थॉलॉजीच्या चाचण्यापासनू ते एक्सरे, 

वसटीस्कॅन, एमआरआय, रुग्णिावहका ि सर्ाईच्या कामाच े खाजगीकरण ााले असनू स्या पवब्लक 

प्रायव्हटे पाटशनर वशफ्टच्या (पीपीई) धतीिर राज्यातील ३६७ ग्रामीण ि उपवज्हा रुग्णालयात १ हजार 

९५० बेडच ेडायवलवसस कें त उभारली जाणार अस्याची बाब माह ेएवप्रल, २०२४ म्ये िा त्याद रम्यान 

वनद शशनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) अस्यास, यासांद भाशत एचएलएल लाईर् केअर वलवमटेड याांच्याकडून याबाबतचा अहिाल शासनास 

साद र करण्यात येत असनू अहिालाप्रमाणे आरोग्य विभागाच ेखाजगीकरण करण्यात येणार आह,े ह ेही खरे 

आह ेकाय, 

(३) अस्यास, उपरोक्त प्रकरणी आरोग्य विभागाच े खाजगीकरण न करता शासनामार्श त ही ग्रामीण ि 

उपवज्हा रुग्णालये चालविण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते ? 

  

डॉ. तानाजी सावांत (२९-०६-२०२४) : (१) ह ेखरे नाही.  

रुग्णालयाांच ेखाजगीकरण करण्यात येणार नसनू सिेा या पवब्लक प्राव्हटे पाटशनरवशप म्ये उपलब्ध 

करुन द णे्यात यते आह.े  

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ग्रामीण ि उपवज्हा रुग्णालये सािशजवनक आरोग्य विभागाच्या अवधपत्याखाली असनू शासनामार्श त 

चालविली जातात तसचे सद र रुग्णालये खाजगी सांस्र्थाांमार्श त चालविण्याबाबत प्रस्तावित नाही. 

(४) प्रश्न उद  ्भित नाही. 
___________ 

  

राज्यातील जलसांपदा कवभागाच्या प्रलांकबत प्रिल्पाना कनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत  

  

(२०) २४०८१ (२२-०७-२०२४) श्रीमती उमा खापरे : सन्माननीय उप मुख् यमां्ी पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :-  

(१) राज्यात अनके िषाशपासनू वनधी अभािी जलसांपद ा विभागाच े प्रक्प प्रलांवबत असनू प्रक्प पणूश 

करण्यासाठी शासनान े१५००० कोटी रुपयाचा वनधी मांजरू केला अस्याची बाब माह ेमाचश, २०२४ म्ये 

िा त्यासमुारास वनद शशनास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) अस्यास, राज्यातील पवह्या टप्प्यात ७५ अपणूश वसांचनाच े प्रक्प तसचे १५५ वितरण प्रणाली 

कालिे याची काम ेपणूश करण्यात यणेार असनू त्यासाठी ही साडेसात हजार कोटी रुपयाांचा वनधी तातडीन े

उपलब्ध करून वद ला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) अस्यास, राज्यातील वसांचनाच ेसिश प्रक्प कधीपयांत पणूश होणार आहते ि उिशरीत वनधी द णे्यासाठी 

शासनान ेकोणती कायशिाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात यते आह,े 

(४) नस्यास, विलांबाची कारणे काय आहते?  

  

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२६-०८-२०२४) : (१) होय, अांशतः खरे आह.े प्रलांवबत प्रक्प पणूश करण्यासाठी 

शासनान ेरुपये १५००० कोटी रकमचेा वनधी NABARD मार्श त कजश स्िरूपात घेण्याच ेठरविले आह.े 

(२) जलसांपद ा विभाांतगशत ७५ अपणूश वसांचन प्रक्प पणूश करणे ि १५५ पणूश प्रक्पाांच्या वितरण 

प्रणालीम्ये सधुारणा करणसेाठी रुपये १५००० कोटींपकैी प्रर्थम टप्प्यातील रुपय े ७५०० कोटीच े द ीघश 

मदु तीच ेकजश नाबाडश कडून घेण्याबाबत वद नाांक ११/०३/२०२४ रोजी मा.मांविमांडळ बैठकीत वनणशय घणे्यात 

आला आह ेि वद नाांक १४/०३/२०२४ रोजी त्याबाबतचा शासन वनणशय वनगशवमत करण्यात आला आह.े 

(३) राज्यातील प्रर्थम टप्प्यातील अपणूश वसांचन प्रक्प २ िषाांम्ये जलद गतीन े पणूश करण्याच े वनयोजन 

आह.े त्यासाठी नाबाडशकडून प्रर्थम टप्प्याांतगशत प्रक्पाांसाठी अर्थशसहाय्य उपलब्ध होण्यासाठी आिश्यक 

कायशिाही शासनस्तरािर प्रगतीत आह.े  

(४) विलांब ाालेला नाही.  
___________ 

  

  

कवधान भवन :   कजतेंद्र भोळे 

नागपूर.   सकचव-१ (िायफभार), 

महाराष्ट्र कवधानपररषद. 

  
____________________________________________________________________ 

मतुणपिूश सिश प्रवक्रया महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालयाच्या सांगणक यांिणेिर करण्यात आली आह.े 

मतुण: शासकीय मतुणालय, नागपरू. 


